



دفتر مقام معظم رهبری  
www.ir-icla.ir

## มีความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าในทุกเงื่อนไขและทุกสภาพ - 15 /Jul/ 2015

ในช่วงบ่ายของวานนี้ (อังคาร 14 กรกฎาคม)

ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม อันเป็นการพบปะเนื่องในช่วงเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุดได้อธิบายเนื้อหาของศาสนของท่านอิมามรฎอฎอฮ์ มินีน (อ.) ถึงมาลิก อัซฮัร โดยย้ำว่า การสนับสนุนทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณและด้านความคิด คือปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาทั้งหมด และการพิจารณาและการไตร่ตรองและใคร่ครวญในนะฮ์ญลมะลาฮะฮ์ของท่านอิมามรฎอฎอฮ์ มินีน (อ.) เมลาแห่งมุตตะกิน นั้น จะช่วยจัดเตรียมการสนับสนุนดังกล่าวนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงคำพูดของประธานาธิบดีในช่วงต้นของการพบปะครั้งนี้ และท่านได้ กล่าวชื่นชมและขอบคุณในความเห็นเห็น้อยและความพยายามอย่างจริงจังและจริงใจของทีมนิวเจอร์จานิว คลีเยร์

จากนั้นท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงฐานะภาพที่พิเศษของมาลิก อัซฮัร ในมุมมองของ ท่านอิมามรฎอฎอฮ์ มินีน (อ.) และกล่าวเสริมว่า ท่านอิมาม อาลี อิบน์ อับตอลิบ ได้ออกคำสั่งยังบุคคลที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ ซึ่งแน่นอนยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อธิบายภาระหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตามคำสั่งที่มีอยู่ในศาสนของท่านอิมามอาลี ที่เขียนถึงมาลิกอัซฮัร ว่า “การเก็บภาษีจากประชาชนตามที่กฎหมายระบุ” “ปกป้องประชาชนและแผ่นดินของตนเอง” “ผลักดันสังคมสู่การฟื้นฟูและความสำเร็จ” และ “การพัฒนาฟื้นฟูและบูรณะประเทศให้มีความมั่นคง” เหล่านี้ คือ 4 ภารกิจหลักที่ท่านอิมามอาลี(อ) ได้เขียนถึง มาลิก อัซฮัร อันเป็นหน้าที่ที่หนักอึ้งของบรรดาคณะผู้บริหารประเทศทั้งหลาย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี “ได้กำชับยังผู้ปกครองอิสลาม ให้มีความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าในทุกเงื่อนไขและทุกสภาพ” “ มีความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังอย่างสมบูรณ์ในการปฏิบัติข้อบังคับ และซุนนะฮ์ทั้งหลาย” “ช่วยเหลือในหนทางของพระองค์ ทั้งใจวาจา และการปฏิบัติ” และ “การควบคุมอารมณ์ใฝ่ต่ำในการเผชิญกับกิเลส ตัณหาทั้งหมด” เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคำสั่งที่สำคัญต่างๆ ของท่านอิมามอาลี (อ.) ที่มีมายังมาลิก อัซฮัร เกี่ยวกับการขัดเกลาตน การตัดสินใจที่เป็นธรรมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้า นี้ ก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งของคำสั่งสำคัญต่างๆ ของท่านอิมามอาลี (อ.) ที่มีมายังมาลิก อัซฮัร ที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวย้ำ



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า อะมัลที่ศอและห์ (การงานที่ดี) คือเสบียงที่ดีที่สุด ในสมัยของการดำรงตำแหน่งของแต่ละคน และการกล่าวเสริมว่า ในการตัดสินใจของประชาชนที่ได้สรุปใช้ความคิดและการไตร่ตรองคิดใคร่ครวญเป็นที่ตั้งนั้น ย่อมจะไม่มีข้อผิดพลาด ดังนั้นการตัดสินใจของประชาชนเช่นนี้สามารถเข้าใจได้ว่า เจ้าหน้าที่คนใดที่เป็นคนดี มีคุณธรรมและ เจ้าหน้าที่คนใดที่เป็นคนไม่ดีและไร้คุณธรรม

การเผื่อระวังจิตใจอย่างเข้มงวดและกวดขันเพื่อยับยั้งและสกัดกั้นไม่ให้หลงผิดและสร้างความเสื่อมเสีย การให้ความสำคัญต่อภารกิจแห่งพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด เป็นสองคำชี้แนะจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ที่ได้ทบทวนเนื้อหาหนึ่งของคำสั่งสำคัญต่างๆของท่านอิมามอาลี (อ.) ที่มียังมาลิก อัซฮัร และกล่าวเสริมว่า ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)คือผู้ฉายภาพลักษณะแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งแห่งพระผู้เป็นเจ้า นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การแสดงความเป็นมิตรต่อประชาชนผู้ยึดมั่นปกรองด้วยความจริงใจ การแสดงความรักและความอ่อนโยนต่อพวกเขา เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่สำคัญต่างๆของท่านอิมามอาลี (อ.) ที่มียังมาลิก อัซฮัร และกล่าวเสริมว่า ตามคำสั่งของท่านอิมรุลมูมินีน นั้น จำต้องให้อภัยต่อความผิดพลาดของประชาชนที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีที่เป็นการละเมิดและฝ่าฝืนขอบเขตแห่งบทบัญญัติของพระองค์ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอิสลามและระบอบการปกครองของอิสลาม

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า คำสั่งของท่านอิมรุลมูมินีน ยังมาลิกอัซฮัร คือ คลังวิทยาทานแห่งวัฒนธรรมที่ทรงค่ายิ่ง พร้อมกับกล่าวชื่นชมและขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยและความอุตสาหะพยายามอย่างจริงจังและจริงจังของคณะรัฐมนตรี และอำนวยการให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จ

ก่อนหน้าที่ท่านผู้นำสูงสุด จะกล่าวโอวาท สัจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมิน ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดี ได้กล่าวรายงานผลของการบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ อีกทั้งยังขอบคุณท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ที่คอยให้คำชี้แนะและสนับสนุนยังรัฐบาลและทีมเจรจานิวเคลียร์ และแสดงความคาดหวังว่า ประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีในการสิ้นสุดการกีดกันและการคว่ำบาตร และลบล้างข้อครหาต่างๆนานาของบรรดาศัตรูที่ให้ร้ายต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเป็นก้าวใหม่ในทิศทางการสร้างประเทศสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ต่อไป